

แหล่งเรียนรู้ครูคุณธรรม



คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม
นิติกร ศธจ.สระแก้ว
ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

การทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันมุ่งปลูกจิตสำนึก **“คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”**

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๖ ข้อ คือ (๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (๒) ยกกระดับเจตจางทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต (๓) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (๔) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก (๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต (๖) ยกกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะสำเร็จได้ หากคนไทยร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ปล่อยให้มี การทุจริตแม้เรื่องเล็กน้อย การทุจริตเริ่มต้นจากระบบความคิดในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น การใช้เวลา เงิน บุคลากร ทรัพย์สิน บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกเล็กๆ น้อยๆ ของทางราชการเพื่อประโยชน์ทำธุรกิจของตน หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น นำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง นื่องพืเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวม หรือของหน่วยงาน หรือของประเทศชาติ บุคคลใดมีระบบคิดดังกล่าวก็มักจะมุ่งแสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยเริ่มจากผลประโยชน์เล็กน้อย คิดเป็นเรื่องเล็ก ขอกันกินมากกว่านี้ ใครๆ เขาก็ทำกัน ทำบ่อยครั้งๆ เป็นความเคยชินติดเป็นนิสัย ก็จะเริ่มคิดทำการใหญ่ ทำครั้งแรกไม่มีใครว่าอะไร ไม่มีใครทำอะไรได้ ไม่เกิดผลอะไรก็จะลำพองใจ ยังมีตำแหน่งมีอำนาจวาสนามากเท่าใดก็ยังไม่มีการคิดกล้าขัดขวาง ยังมีตำแหน่งก็ยังมีโอกาสสร้างฐานอำนาจ สร้างฐานความมีอิทธิพล ไม่มีใครกล้าต่อต้านกับผู้มีตำแหน่งหน้าที่หรือผู้มีอิทธิพลเพราะกลัวว่าจะเดือดร้อน

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการทุจริต ต้องเปลี่ยนระบบความคิดของคน ในเรื่องการแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน ไม่เห็นประโยชน์ของตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และต้องคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต อย่าคิดว่าธุระไม่ใช่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕